

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๒๓.๓/ว ๒๗๕๖๑



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ชักซ้อมการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ด้านผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ และเพื่อให้การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน ๖ ประเด็น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัฐพล นราดิศร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. /โทรสาร ๐-๕๓๑๑-๒๖๓๗

1/1/1/1/1

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
รับที่ 3415
วันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เลขที่รับ 27764
วันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓
เวลา



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๕๖๔

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา-เขตตลิ่งชัน กม. ๑๐๓๐๐
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ 14816

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ชักซ้อมการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

วันที่ 27 ส.ค. 2563
เวลา

- อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ด้านผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้ถูกต้องครบถ้วน และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
๒. ตรวจสอบสถานะการมีชีวิตและการย้ายภูมิลำเนาสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ โดยตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร หรือตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพที่มีสถานะเสียชีวิตจากรายงานผลการตรวจสอบของกรมการปกครอง ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน
๓. ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินผ่านบัญชีธนาคารสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวจากรายงานผลการตรวจสอบของกรมบัญชีกลาง ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน
๔. บันทึก ปรับปรุง และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
๕. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยให้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวทางปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง ชัดเจน และลดความผิดพลาดในการดำเนินงานดังกล่าว

๖. แจ้งให้...

๖. แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีสถานสงเคราะห์คนชราในความรับผิดชอบ กำกับดูแลการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์คนชราให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทรัพยากรหากมีการชำรุดหรือเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถานสงเคราะห์คนชราและให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และให้ความสำคัญกับการดำเนินงานสถานสงเคราะห์คนชราที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ โดยดำเนินการสำรวจและรวบรวมสภาพปัญหาหรือข้อจำกัดในการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์คนชรา ทั้งในเรื่องของกระบวนการให้บริการ บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมของสถานสงเคราะห์คนชรา และจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเรียงลำดับตามความจำเป็นเร่งด่วนของปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ และจัดทำแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับสถานสงเคราะห์คนชราให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสถียร)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

โทร. ๐-๒๒๕๔-๙๐๐๐ ต่อ ๕๑๓๑ , ๕๑๓๒ โทรสาร ต่อ ๕๑๐๓

ผู้ประสานงาน นายพิรณัฐ ประทุมชาติภักดี